



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขรับ..... 1539
วันที่ - 9 ส.ค. 2566
เวลา.....

ส่วนราชการ กลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน โทร. ๑๑๘๖, ๑๑๘๗

ที่ กษ.๑๒๑๐.๖/๙๕๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ผ่านผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

ด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีข้อแถลงผลการประชุม ครม. ซึ่งสำนักวิชาการและแผนงาน กลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ได้รวบรวมข้อมูลจาก www.thaigov.go.th โดยมีสรุปผลการประชุม และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จำนวน ๕ เรื่อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ กษ.

ด้านกฎหมาย

๑. เรื่องที่ ๒ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๖๐)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กษ.

ร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดในร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวให้สามารถประกอบกิจการโรงงานในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ให้สามารถประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ ๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) เฉพาะโรงงานกำจัดมูลฝอย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากหน่วยงานของรัฐดำเนินการได้เพิ่มเติมในท้องที่หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองมะโมง อำเภอมะโมง จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะและสุขอนามัยของประชากรในจังหวัดชัยนาท และดำเนินการรวบรวมน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงมาบำบัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนนำกลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

๒. เรื่องที่ ๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่และป่าเขาพระวิหารบางส่วน ในท้องที่ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่และป่าเขาพระวิหารบางส่วน ในท้องที่ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงาน



คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กษ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญเป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่และป่าเขาพระวิหารบางส่วน ในท้องที่ตำบลโขง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่รวม ๔๒ ไร่ ๕๑ ตารางวา เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่และป่าเขาพระวิหารบางส่วนแล้ว โดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าว

๓. เรื่องที่ ๗ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใช้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๐)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใช้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กษ.

ร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดในร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมในข้อ ๘ วรรคสอง (๙) โดยเพิ่มเงื่อนไขในการประกอบอุตสาหกรรมให้มีระยะห่างจากแนวชายฝั่งตามสภาพธรรมชาติของทะเลไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และเพิ่มประเภท ชนิด และจำพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการเฉพาะบริเวณที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๒ ลำดับ ๔๙ ประเภท ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น โรงงานทำซีเมนต์ ปูนขาวหรือปูนปลาสเตอร์ เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมต่อเรือ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อรักษาบริเวณ (สีเขียวบางส่วน) ที่เป็นแนวป่าชายเลน จึงต้องกำหนดห้ามประกอบอุตสาหกรรมบางประเภท ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

ด้านต่างประเทศ

๔. เรื่องที่ ๒๐ สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๒

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ๑) รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๒ และ ๒) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผล

การประชุมไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กษ.

กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สาธารณรัฐ อินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๒ ณ เมืองลาบวน บาโจ อินโดนีเซีย โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้แทนพิเศษ

ทั้งนี้ ผลการประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเด็นที่ ๓ การขับเคลื่อนบูรณาการทางเศรษฐกิจ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ โดยมีประเด็นการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนบูรณาการทางเศรษฐกิจผ่านการปรับปรุงและการใช้ประโยชน์ จากความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่รวมถึงความตกลง RCEP การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล พลังงานสะอาด การพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเข้มแข็งของห่วงโซ่ อุปทานในภูมิภาค

๒. มาเลเซียเสนอให้มีการจัดตั้ง Asian Monetary Fund เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และมาตรการรองรับทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

๓. สิงคโปร์ขอให้อาเซียนเร่งรัดการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) โดยต่อยอดจากโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป. ลาว - ไทย - มาเลเซีย - สิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

๔. ฟิลิปปินส์เสนอให้อาเซียนพิจารณาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่า ของโลหะอุตสาหกรรมและแร่ธาตุเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน

๕. เรื่องที่ ๒๑ ผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๕ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ สามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเสนอ ๑) รับทราบผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๕ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ สามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT - GT) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒) เห็นชอบการมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยตามแผนการ ดำเนินงานในระยะต่อไปและมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กษ.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานว่า การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๕ แผนงาน IMT - GT เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประธานการประชุมและได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังของไทย เลขาธิการอาเซียน และประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ในประเด็นความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางการทำงานในอนาคตของแผนงาน IMT - GT

ทั้งนี้ ผลการประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเด็นโครงการที่สำคัญ ดังนี้

๑. ประเด็นการขับเคลื่อนแผนงาน IMT - GT ในภาพรวม ประกอบด้วย ประเด็นที่ ๑ การขับเคลื่อนแผนงานและโครงการที่สำคัญในแต่ละสาขาความร่วมมือภายใต้แผนดำเนินงานระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (Implementation Blueprint ๒๐๒๒ - ๒๐๒๖ : I ๒๐๒๒ - ๒๐๒๖) ไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นที่ ๒ การส่งเสริมความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรณีการส่งเสริมความร่วมมือกับ ADB ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่และอัจฉริยะ การลงทุนสีเขียว การขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กรณีการหารือแนวทางการร่วมมือกับสาธารณรัฐอินเดียในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่ใน IMT - GT และประเด็นที่ ๓ เครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT - GT (UNINET) ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสนับสนุนทุกสาขาภายใต้ IB ๒๐๒๒ - ๒๐๒๖


๒. ประเด็นการขับเคลื่อนความร่วมมือรายสาขา ประกอบด้วย ประเด็นที่ ๒ สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กรณีการขยายผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร และการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป กรณีการมุ่งเน้นการเกษตรยั่งยืนและการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่โดดเด่น เช่น ยางพาราและน้ำมันปาล์ม และการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารข้ามพรมแดน ประเด็นที่ ๓ สาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล กรณีการพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกควบคู่กับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมฮาลาล กรณีการพัฒนาคุณภาพและทักษะผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคลากร โดยร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ และประเด็นที่ ๖ คณะทำงานด้านการค้าและการลงทุน กรณีการเตรียมการลงทุน FoC in CIQ ระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคลตามแผนงาน IMT - GT และกรณีการพัฒนาและความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษใน IMT - GT

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายกรฤช สีเลิศ)

เจ้าพนักงานบริการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน



(นางสาวนิศาชล ศรีไชยรัตน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน



ทรงยศ / ตันเนียงกร



๙ ๙-๑-๖๖

(นายออกฤกษ์ อินทภรณ์)

ผู้อำนวยการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

คุณกรฤช ตันเนียงกร

๙ ๙-๑-๖๖

(นางสาวนิศาชล ศรีไชยรัตน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

มติใหญ่ ครม. วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๖

<https://bit.ly/๔๕lkF๖Q>



48 ปี ส.ป.ก.

สืบต่อไปด้วยอำนาจหน้าที่ของพัฒนาที่ยั่งยืน